



ประกาศกองการยาง กรมวิชาการเกษตร
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร. ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ กำหนดให้
ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องและชมเชย และสร้างแรงจูงใจให้
พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

กองการยาง กรมวิชาการเกษตร จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมิน รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีวงศ์)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการยาง

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
 แบบท้ายประกาศกองการยาง กรมวิชาการเกษตร ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗
 รอบการประเมินครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ		
๑	นางสาวเบญจวรรณ สีทธิเวช	กองการยาง กลุ่มควบคุมการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๒	นางสาวพรทิพย์ ประกายมณีนวรงค์	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
๓	นางสาวสุภาพร พรหมพันธุ์	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๔	นายกิตติคุณ บุญวานิช	กลุ่มวิชาการ นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๕	นางสาวพัชรา อินทะแสง	นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	ดีมาก	
๖	นางสาวกัลยา ศรีพงษ์	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
๗	นางสาวรุจิรา จงแจ่ม	กลุ่มเศรษฐกิจยาง เศรษฐกร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๘	นางสาวศิราภา หล้าสกุล	เศรษฐกร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๙	นางสาวกมลชนก จิระสุโข	ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
๑๐	นางจันทร์ทรา พวงทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๑๑	นายพิพัฒน์ พิบูลย์	เงินทุนหมุนเวียนยางพารา นิติกร	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
๑๒	นางเพ็ญศรี รมรัมย์สุขารมย์	ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา นักวิชาเกษตร	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
๑๓	นางบุตรี พุทธิรักษ์	เจ้าพนักงานการเกษตร	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๑๔	นางสาวสวาทิตรี ศิลป์คำ	เจ้าพนักงานธุรการ	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
๑๕	นางสาววันวิสาข์ พิมพ์เจริญ	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	
๑๖	นายนิพนธ์ ทัฬหมงคล	เจ้าพนักงานการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๑๗	นางเนาวรัตน์ ทองคำ	เจ้าพนักงานการเกษตร	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๑๘	นางสาวปฎิมาภรณ์ สังข์น้อย	ศูนย์ควบคุมยางสงขลา นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการพิเศษ	ดีเด่น	
๑๙	นางนันทน์ภัส เมืองจันทร์	นักจัดการงานทั่วไป	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๐	นางสาวอศิยาณัท แก้วประดับ	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๑	นางสาวสายไหม นพรัตน์	เจ้าพนักงานการเกษตร	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
๒๒	นางสาวณิชา ปานสี	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๓	นางโสมนัส เลิศเกียรติ์ชตะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๔	นางสาวภัทริยา เอื้อสว่างพร	ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย นักวิทยาศาสตร์	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๕	นางธัญญารัตน์ แก้วเงินทอง	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๒๖	นางสาววรรวรรณ รัชชัยจิตรกุล	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
๒๗	นางสาววันวิสาข์ ชุมแสง	นักวิชาการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีเด่น	

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งและส่วนราชการ		ผลการประเมิน	หมายเหตุ
		สังกัด/ตำแหน่ง	ระดับ		
		ศูนย์ควบคุมยางสุราษฎร์ธานี			
๒๘	นางสาวมาตุวรรณ นนทกาฬ	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๒๙	นางกัลยาณี มุ่งใหม่	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๓๐	นางอัญญาณี มั่นคง	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๓๑	นายอนุรักษ์ ศรีสุข	เจ้าพนักงานการเกษตร	ปฏิบัติงาน	ดีเด่น	
		ศูนย์ควบคุมยางบุรีรัมย์			
๓๒	นายธีระพงศ์ โทนูสิน	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๓๓	นางสาวแสงจันทร์ สอนนาค	เจ้าพนักงานธุรการ	ชำนาญงาน	ดีเด่น	
๓๔	นายนที กัญญาภา	เจ้าพนักงานการเกษตร	ชำนาญงาน	ดีมาก	
๓๕	นางสาวปนัดดา ทองลาย	เจ้าพนักงานการเกษตร	ปฏิบัติการ	ดีมาก	
		ศูนย์ควบคุมยางเชียงราย			
๓๖	นายสรวิทย์ ภิบาลจอมมี	นักวิชาการเกษตร	ชำนาญการ	ดีเด่น	
๓๗	นางสาวจันทร์ฉาย แสนภาค	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	ชำนาญงาน	ดีมาก	
๓๘	นายภาสนันย์น หมดใจ	เจ้าพนักงานการเกษตร	ชำนาญงาน	ดีเด่น	